

สรุปข่าวประจำวัน 3-9 พฤศจิกายน 2564

### ครั้งแรก! จัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่

ครั้งแรก! สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจับมือกระทรวงพาณิชย์-เกษตรฯ จัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่สมบูรณ์แบบทุกมิติ ค้นหาสุดยอดพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติเพื่อครองความเป็นผู้นำข้าวโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” แบบไฮบริด ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ พณ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และมีเป้าหมายจัดต่อเนื่องไปทุกปี โดยในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองกระทรวง คณะกรรมการสมาคม นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าว เกษตรกรชาวนา และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะทูตพาณิชย์จาก 25 ประเทศ และพาณิชย์จังหวัดใน 27 แหล่งเพาะปลูกของประเทศ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

นายจรินทร์แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” โดยให้ความเห็นว่า โครงการประกวดนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนำนโยบายมาปฏิบัติและต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นความหวังของอุตสาหกรรมข้าวไทยที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ พร้อมประกาศเดินทางเร่งขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 โดยได้ต่อยอดยุทธศาสตร์การผลิตเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก พร้อมแสดงความมั่นใจว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 จะได้ตามเป้าที่ปริมาณ 6 ล้านตัน อันเป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างภาครัฐและเอกชน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ เป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมข้าวไทย เนื่องจากการจัดประกวดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีรูปแบบการประกวดที่มีความพิเศษสมบูรณ์ทุกมิติ ทั้งด้านการเพาะปลูก การตัดสี และคุณภาพการหุงต้ม สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อยอดความเชื่อมั่นต่ออนาคตข้าวไทยให้กับเกษตรกรชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

“หนึ่งในกลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมข้าวไทยคือการใช้การตลาดนำการผลิต โดยแสวงหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของตลาดข้าวโลก โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รสชาติดี ที่มีผลผลิตต่อไร่สูง ที่ช่วยลดต้นทุนแต่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” ร.ต.ท.เจริญระบุ

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวอีกว่า การประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการประกวด โดยทดลองลงแปลงปลูกจริงเพื่อเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ดีของไทยในสามจังหวัด สามภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท, ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิจัยและพัฒนาได้ส่งผลงานมาร่วมประกวดรวมถึง 48 พันธุ์ข้าวในสามประเภท

ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้่นนุ่ม และข้าวขาวพื้่นแข็ง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย

ทั้งนี้ ในงานยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “ข้าวพันธุ์ใหม่ กุ๊กกอดีข้าวไทย” และนิทรรศการเกี่ยวกับการประกวด รวมถึงการชมแปลงทดลองเพาะปลูก นอกจากนี้ นายจรินทร์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 500,000 บาท ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำมามอบให้แก่ 12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาทด้วย

ที่มา ไทยโพสต์

## จรินทร์ ทวีร์ชัยนาท หนุนพัฒนาพันธุ์ข้าว คาดปี67 ส่ง 12 พันธุ์ใหม่สู่ตลาด

“จรินทร์” อ่อนทวีร์ชัยนาท เปิดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ ชูยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ตอบโจทย์โลก คาดในปี 67 ส่งข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 12 พันธุ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะ ผู้บริหารกระทรวง พร้อมด้วย ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นาย นที มนทริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

“วันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของการเกษตรไทย เป็นครั้งแรกที่มีการจับมือกันทำกิจกรรมที่เป็นอนาคตข้าวของประเทศไทย โดย 4 หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จะมีผลทำให้อนาคตข้าวไทย เดินหน้าไปสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่ง”

สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับกระทรวงพาณิชย์ เราดำเนินการมาเป็นระยะ ตั้งแต่ตนมารับผิดชอบ คือ วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มาช่วยเติมเต็มทำให้การทำงานของทั้ง 2 กระทรวงก้าวหน้า ซึ่งอดีตยุทธศาสตร์ข้าวไทยนั้นยังไม่มีการรวบรวมและกำหนดอย่างเป็นทางการมาก่อน เป็นครั้งแรกที่มียุทธศาสตร์ข้าวเกิดขึ้น

โดยยุทธศาสตร์ข้าวไทย กำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 63-67 โดยตนเป็นประธานและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมเกษตรกร สภาการเกษตร สมาคมชาวนาและทุกสมาคมที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ(นบข.)และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ มีจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกโดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”

ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ปัญหาชัดเจน 1.การลดต้นทุนการผลิต เป้าหมาย ภายใน 5 ปี จะลดต้นทุนการผลิต จากไร่ละ 6,000 บาทให้เหลือไม่เกิน 3,000 บาท 2.จะเพิ่มผลผลิตจากปัจจุบันไร่ละ 465 กิโลกรัม เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่เป็นอย่างต่ำ และ 3.ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพราะรสนิยมการบริโภคข้าวโลกเปลี่ยนไปจากอดีตที่นิยมข้าวพื้่นแข็ง ปัจจุบันตลาดโลกเป็นตลาดของข้าวพื้่นนุ่ม แต่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ได้ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ขาดความหลากหลาย ไม่สนองความต้องการของตลาด เสียศักยภาพในการแข่งขันในตลาดข้าวโลก ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์ต้องใช้เวลาไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ข้าวจึงเป็นธงนำที่กำหนดชัดเจนว่าภายใน 5

ปีจะต้องสร้างข้าวพันธุ์ใหม่ให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ โดยเป็นข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 2 พันธุ์ และข้าวโภชนาการสูง เพื่อตอบสนองต่อความตลาดยุคใหม่อีก 2 พันธุ์ รวมเป็น 12 พันธุ์ภายใน 5 ปี

วันนี้เป็นการนับหนึ่งของประวัติศาสตร์ เอกราชเอกราชมาจับมือกับภาครัฐ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันคิดข้าวพันธุ์ใหม่ ที่จะนำเสนอต่อตลาดโลก นำรายได้เข้าประเทศ ทำให้ข้าวไทยผงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคต

โดยครั้งนี้มีผู้ส่งข้าวเข้าประกวดถึง 48 ราย และเปลี่ยนเกณฑ์การตัดสินจากเน้นกายภาพเป็นมุ่งเน้น 3 เรื่องสำคัญ เพื่อให้ข้าวที่ชนะการประกวดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก นำไปสู่การพาณิชย์นำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะมีการตัดสินในเดือนธันวาคม อย่างน้อยประเทศไทยจะมีคำตอบที่เป็นรูปธรรมว่า จะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีกกี่พันธุ์ จะช่วยให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้นมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นเข้ามาช่วยเหลือ เช่น นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคูปองเงินเยียวยาช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรสามารถยังชีพได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีในฐานะชาวนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย และมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยมีรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น ให้ข้าวไทยของเราผงาดในตลาดโลกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง หรือรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พูดคุยกับทูตพาณิชย์จากต่างประเทศผ่านระบบ zoom ว่าเร่งรัดให้บุกเบิกตลาดข้าวใหม่ ส่งเสริมตลาดเดิมและตลาดข้าวที่เราสูญเสียไปให้กลับคืนมาเป็นตลาดข้าวของเราให้ได้ และสำหรับพาณิชย์จังหวัด ขอให้ทีมเซลล์แมนจังหวัดได้มีบทบาทสำคัญในการเปิดตลาดข้าวทั้งในประเทศและส่งต่อทีมเซลล์แมนประเทศให้ไปขายข้าวในตลาดต่างประเทศ และลงไปแก้ปัญหาการค้าข้าวและปัญหาอื่นๆ ในขณะนี้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **“จรินทร์”ลุยตามหา “ข้าวไทยพันธุ์ใหม่” ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก**

“จรินทร์”เปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ มีผู้ส่งเข้าประกวดรวม 48 ราย เตรียมตัดสินเดือนธ.ค.นี้ ตั้งเป้าได้พันธุ์ข้าวที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก และทำให้ข้าวไทยเดินไปสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง ย้ายยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี ต้องมีข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 12 สายพันธุ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของการเกษตรไทย เป็นครั้งแรกที่มีการจับมือกันทำกิจกรรมที่เป็นอนาคตข้าวของประเทศไทย โดย 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้จัดการประกวดพันธุ์ข้าวใหม่ ร่วมกันคิดข้าวพันธุ์ใหม่ที่จะนำเสนอต่อตลาดโลก และจะมีผลทำให้อนาคตข้าวไทยเดินหน้าไปสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง

ทั้งนี้ ในการจัดประกวดครั้งนี้ มีผู้ส่งข้าวเข้าประกวดถึง 48 ราย และคาดหวังว่าข้าวที่ชนะการประกวดจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก นำไปสู่การพาณิชย์นำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะมีการตัดสินในเดือนธ.ค.2564 อย่างน้อยประเทศไทยจะมีคำตอบที่เป็นรูปธรรมว่า จะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีกกี่พันธุ์

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย กำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 2563-67 โดยตนเป็นประธาน และทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาคมผู้

ส่งออกข้าวไทย สมาคมเกษตรกร สภาการเกษตร สมาคมชาวนาและทุกสมาคมที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผ่านที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการมาแล้ว

โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยใช้ ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” มีแผนงานชัดเจน คือ 1.การลดต้นทุนการผลิต เป้าหมาย ภายใน 5 ปี จะลดต้นทุน การผลิต จากไร่ละ 6,000 บาทให้เหลือไม่เกิน 3,000 บาท 2.เพิ่มผลผลิตจากปัจจุบันไร่ละ 465 กิโลกรัม เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่เป็นอย่างต่ำ และ 3.ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพราะรสนิยมการบริโภคข้าวโลกเปลี่ยนไปจากอดีตที่นิยมข้าว พันธุ์แข็ง ปัจจุบันตลาดโลกเป็นตลาดของข้าวพันธุ์นุ่ม แต่ไทยไม่สามารถผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ได้ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ ขาดความหลากหลาย ไม่สนองความต้องการของตลาด เสียศักยภาพในการแข่งขันในตลาดข้าวโลก

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ต้องใช้ระยะเวลา ไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ข้าวจึง เป็นธงนำที่กำหนดชัดเจนว่าภายใน 5 ปี จะต้องสร้างข้าวพันธุ์ใหม่ให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ โดยเป็นข้าวพันธุ์แข็ง 4 พันธุ์ ข้าวพันธุ์นุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 2 พันธุ์ และข้าวโภชนาการสูง เพื่อตอบสนองต่อความตลาดยุคใหม่อีก 2 พันธุ์ รวมเป็น 12 พันธุ์ภายใน 5 ปี

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### “จूरินทร์” จี้แจ้งเกิด 12 ข้าวพันธุ์ใหม่ ทวงคืนแชมป์ส่งออกข้าวโลก

“จूरินทร์” จี้พัฒนาพันธุ์ข้าวตรงความต้องการของตลาด ดันแจ้งเกิดพันธุ์ใหม่ 12 พันธุ์ใน 5 ปี ทวงคืน แชมป์ส่งออกข้าวโลก ดันต่อเนื่องประกันรายได้หัวใจเกษตรกรปลูก ไม่ต้องเลิกไปทำอาชีพอื่น ดึงไอคอนสยาม-พารา กอน-กูร์เมต์มาร์เก็ต ช่วยทำตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ

ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก แต่หลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีโครงการรับจำนำ ข้าวเปลือกทุกเมล็ดในราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนราคาข้าวส่งออกของไทยสูงกว่าคู่แข่ง และขายยาก มีผลให้ไทยตก บัลลังก์แชมป์ส่งออกข้าวของโลกตั้งแต่นั้นมา ล่าสุดในปี 2563 ไทยอยู่อันดับ 3 ผู้ส่งออกข้าวโลก ส่งออกได้ 5.72 ล้านตัน รองจากอินเดีย และเวียดนามที่ส่งออกได้ 14 ล้านตัน และ 6.3 ล้านตันตามลำดับ มีผลให้รัฐบาลต้องปรับ ยุทธศาสตร์ข้าวอย่างเร่งด่วนเพื่อทวงคืนแชมป์

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า รัฐบาลมี นโยบายที่จะเข้าไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวคุณภาพต่อเนื่อง ที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องพันธุ์ข้าว ที่ยังพัฒนาพันธุ์สู้คู่แข่งในตลาดไม่ได้ สุดท้ายจะส่งผลให้ไทยแข่งขันในตลาดโลกไม่ได้ เพราะผลิตภัณฑ์ ข้าวเริ่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ต้องการข้าวพันธุ์นุ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไทยยังไม่สามารถพัฒนาพันธุ์ ข้าวพันธุ์นุ่มเพิ่มเติม เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการตลาดโลกได้อย่างทัน่วงที

ยุทธศาสตร์ข้าวไทยของรัฐบาล จึงกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าใน 5 ปี (2563-2567) ไทยต้องพัฒนาพันธุ์ข้าว ที่เป็นพันธุ์ใหม่ให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ เป็นข้าวพันธุ์แข็ง 4 พันธุ์ พันธุ์นุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ และพันธุ์ข้าวมูลค่า สูงที่ตรงกับความต้องการของตลาดโลกอีก 2 พันธุ์ ซึ่งเป็นทิศทางที่ต้องเดินไป จากนี้ก็จะสำเร็จอย่างน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหน่วยปฏิบัติทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอื่นๆ รวมถึงสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และเกษตรกร ไทยต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้เป้าหมายบรรลุผลภายใน 5 ปีให้ได้

“นโยบายของกระทรวงพาณิชย์มีความชัดเจนในการส่งเสริมการส่งออกข้าวและที่สำคัญที่สุด ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวเกิดขึ้นและผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยผมเป็นประธานคณะกรรมการในการจัดทำยุทธศาสตร์นำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับความเห็นชอบแล้ว ยุทธศาสตร์ข้าวไทยช่วง 5 ปีนับจากนี้ กำหนดเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต และมีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้นทุนการผลิตข้าวเป็นเท่าไร จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเป็นเท่าไรและตลาดใหม่ที่จะเปิดเพิ่มมีอะไรบ้าง”

ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายในการดูแลเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วยนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด เพื่อเป็นหลักประกันว่า เมื่อยามใดที่ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ รัฐบาลมีหลักประกันรายได้ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท หากราคาต่ำกว่ารายได้ที่ประกันจะมีเงินส่วนต่างเพื่อมาเยียวยาให้กับเกษตรกร ทำให้มีรายได้รวมเป็น 10,000 บาทตามรายได้ที่ประกัน ผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ต้นละ 15,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ต้องการให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังชีพอยู่ได้และไม่ต้องเลิกอาชีพนี้ไปทำอย่างอื่น แต่ขอให้ท่านปลูกข้าวที่มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีนโยบายการส่งเสริมการส่งออกข้าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และภาคเอกชน จะเป็นหัวเรือหลักในการหาตลาดส่งออกข้าว ล่าสุดในเดือนกันยายน สามารถส่งออกข้าวหอมมะลิได้ 90,600 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 45.76% ซึ่งตัวเลขเริ่มดีขึ้น จากครั้งปีแรกราคาข้าวไทยแข่งขันลำบาก ส่วนหนึ่งเพราะค่าเงินบาทแข็งมาก ทำให้ประเทศผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า แต่เวลานี้ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าทำให้ประเทศผู้ซื้อที่มีความรู้สึกรู้ว่า ราคาข้าวไทยถูกลงสามารถสู้ราคาคู่แข่งได้ ประกอบกับมีความมั่นใจในคุณภาพ จึงหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้นในหลายตลาด เช่น สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร์ จีน เป็นต้น และปลายปีนี้คาดการณ์การส่งออกจะดีขึ้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เผยว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงฯ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2563 /64 ครั้งที่ 39 และการประกวดข้าวสารคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564 ณ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการทำเอ็มโอยูกับไอคอนสยาม พารากอน และกูร์เมต์มาร์เก็ตเพื่อส่งเสริมการตลาดข้าวไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับการประกวดข้าวเปลือกหอมมะลิไทย ที่ผลิตโดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในครั้งนี้มี 18 รางวัล สถาบันเกษตรกรมี 3 รางวัล และการประกวดข้าวสารของไทยที่มีแบรนด์ต่าง ๆ จำนวน 12 รางวัลรวมทั้งสิ้น 33 รางวัล รายงานจากกรมการค้าภายใน เผยว่า ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ 1. นางสุดสดา ของศิริ จ.นครพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. นายฐาปกรณ์ เปตี จ.หนองบัวลำภู รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3. นางเยี่ยม พรหมยา จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และยังมีรางวัลชมเชยอีก 15 รางวัล สำหรับผู้ชนะประเภทสถาบันเกษตรกร ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิงาม 105 จ.ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ 3. กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลชุมภูพร จ.บึงกาฬ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## จूरินทร์ชี้ข้าวราคาตกยังมีมาตรการประกันรายได้ เร่งส่งออก หุนนเกษตรกร

“จूरินทร์” เกษตติตสถานการณั้ข้าว เร่งตันส่งออก 8 แสนตันต่อเดือน ระบุมีประกันรายได้ มาตรการคู้ขนาน คู้โรงสี สหกรณั้ และเกษตรกรกว่า 4.68 ล้านคร้วเรือน

วันทึ่ 4 พฤษจิกายน 2564 นายจूरินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็ดเผยว่ สำหรับข้าวราคาตก ตอนนี้สถานการณั้เริ่มดีขึ้ขึ้น เนื่องจกาค่าเงินบาทอ่อนลง ท้าให้คู้ซื้อมีความรู้สึ้กว่ราคาสามารถแข่งขันกับคู้แข่งได้ และในครึ้งปีหลัง ตั้งแต่เดือน ก.ค. ตัวเลขการส่งออกดีขึ้ขึ้น มีคู้ส่งออกข้าวมาขี้นขอใบอนุญาตในการส่งออกเยอะขึ้ขึ้น ครึ้งปีแรกประมาณเดือนละ 4-5 แสนตัน ตอนนี้เป็นเดือนละ 7-8 แสนตัน ซึ่งจะมีส่วนคู้ช่วยในการระบายข้าว

แต่เนื่องจกาสต็อกข้าวยังมีมากพอสมควร จึงยังไม่มีผลท้าให้ราคาข้าวดีขึ้ขึ้นมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีมาตรการคู้ขนาน คู้โรงสี สหกรณั้ หรือเกษตรกร เก็บข้าวไว้ในช่วงที่ราคาไม่ค่อยดี โดยมีเงินชดเชยให้ตันละ 1,500 บาท เพื่อเก็บข้าวไว้ขายในยามที่ราคากระตือ่องขึ้ขึ้น และหากราคาข้าวลดลงต่ำกว่ารายได้ที่ประกัน เช่น ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ที่ตันละ 15,000 บาท หรือข้าวเปลือกเจ้า ต่ำกว่าตันละ 10,000 บาท ยังมีเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรคู้ปลูกข้าว คู้ช่วยชดเชยให้

อย่างน้อยเกษตรกรก็มีหลักประกัน ว่แม้ราคาจะลงไปถึงกิโลกรัมละ 6-7 บาท แต่อย่างน้อยข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 10 บาท ถ้าไม่ถึงจะมีเงินส่วนต่างให้ หรือข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 15 บาท

วันนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรคู้ปลูกข้าวและจะได้ดำเนินการในฤดูกาลต่อไป และมาตรการที่ช่วยในการเก็บข้าวไว้และไม่นำออกมาสู่ตลาดมากเกินไป แต่สำหรับเงินส่วนต่างที่จะได้รับต้องคว่าความขี้นเท่าไร หากความขี้นมากราคาจะตก ต้องเป็นราคาที่เป็นมาตรฐานความขี้นที่กำหนดไว้ที่ 15% หากสูงกว่านั้นจะตัดทอนตามเปอร์เซ็นต์ของความขี้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ข้าวเปลือก 1 กก.ถูกกว่าบะหมี่ สต็อกล้นปีละ 4 ล้านตัน จี ‘นบข.’ เร่งระบาย

โซเซียลลงงข้าวราคาต่ำกว่าบะหมี่สำเร็จรูป ส.ชวานาวอน นบข. ทบทวนสถานการณั้ข้าว 3 ปี ภาวะตลาดเปลี่ยนส่งออก-บริโภคภายในหด เป็นเหตุสต็อกบวมล้นระบบ 4 ล้านตัน หวั่นอุตราราคาข้าวเปลือกหลุดตันละ 8 พันบาท ชดเชยประกันรายได้อ่วมทะเลแสนล้าน ณะรัฐเคาะสูตรใหม่ตั้ง รง.อาหารสัตว์คู้ซื้อแทน หลังล่าสุดโรงงาน ซี.พี.โดดอุมข้าวนำร่องซื้อข้าวเปลือกโรงสีภาคใต้ผลิตอาหารสัตว์แทนข้าวสาลี

นายสุเทพ คงมาก นายกิตติมงคลคู้ดีสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย เป็ดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่กรณั้ที่มีข่าวในโซเซียลมีเดียว่ ข้าวเปลือกราคาตกลงเหลือ 5,900 บาท หรือ กก.ละ 5.90 บาท ต่ำกว่าราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เข้าใจว่จะต้องเป็นข้าวขาวที่มีความขี้นสูงกว่า 30% จากปกติ ทั้งนี้ปัจจุบันราคาตลาดข้าวสด ความขี้น 25% ตันละ 7,000-8,000 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิจะอยู่ที่ 8,000-9,000 บาท ลดลงจากปีก่อนที่เคยอยู่ที่ตันละ 10,000-11,000 บาท

ราคาลดลงเป็นผลจากปัจจัยหลักคู้คือการส่งออกลดลง การบริโภคภายในก็ลดลงด้วย ท้าให้มีปริมาณข้าวในระบบเหลือสต็อกมากขึ้น อาจจะทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณชดเชยส่วนต่างให้ชวานาจำนวนมากขึ้นถึง 8 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีก่อน ไม่รวมการจ่ายคู้ค่าเก็บเกี่ยวอีกครอบคร้วละ 20,000 บาท

นายสุเทพกล่าวว่ คณะกรรมการบริหารและนโยบายข้าว (นบข.) ควรจะทบทวนแนวทางบริหารจัดการข้าว ตามที่สถานการณ์ตลาดข้าวหลังจกดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อเนื่องมา 3 ปี

เพราะปกติไทยผลิตข้าวได้ 33 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 18 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะส่งออกเฉลี่ยต่อปี 9 ล้านตัน และใช้บริโภคภายในอีก 9 ล้านตัน แต่ตอนนี้การส่งออกปรับลดลงจาก 9 ล้านตัน เหลือ 6 ล้านตัน ส่วนการบริโภคก็ลดลงเหลือ 6 ล้านตัน แต่ชาวนายังผลิตเท่าเดิม ซึ่งนั่นจะทำให้สต็อกผลผลิตข้าวเหลือสต็อกตันละ 4 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดลดลงเรื่อย ๆ

“แนวทางใหม่ในการระบายผลผลิตข้าวอีกทางหนึ่งทีควรมีการพิจารณาคือ การดึงกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์มาซื้อ เพื่อเป็นการระบายสต็อกข้าวเปลือก และจะไปทดแทนวัตถุดิบนำเข้าอย่างข้าวสาลีในตลาดโลก ซึ่งเวลานี้มีราคาสูง การมาซื้อข้าวเปลือกแทนเท่ากับโรงงานอาหารสัตว์จะได้ทั้งปลาย รำ และต้นข้าว บวกค่าขนส่งแล้วยังคุ้มกว่าการนำเข้าข้าวสาลี ถือเป็นแนวทางหนึ่งทีควรพิจารณาดำเนินการอย่างจริงจัง ต้องเทียบออกมาให้ชัดเจนว่าจะใช้ในสัดส่วนเท่าไร ซึ่งผมว่า นบข.น่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือในการประชุมรอบต่อไป”

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว ระบุว่า ขณะนี้โมเดลที่สมาคมโรงสีข้าวไทยเสนอกรมการค้าภายใน ขอให้ประสานให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเข้ามาช่วยรับซื้อข้าวกล้องจากโรงสี เพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกิน ประมาณ 4 ล้านตัน ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องการซื้อในราคาข้าวโพดลบ 1 บาท เช่น ถ้าราคาข้าวโพด กก.ละ 11 หัก 1 บาท ก็เหลือ 10 บาท แต่โรงสีขอให้รับซื้อในราคา กก.ละ 12 บาท โดยให้กรมการค้าภายในมาช่วยเจรจา รวมถึงใช้วิธีชดเชยส่วนต่างให้

“เหตุผลทีให้ซื้อราคา กก.ละ 12 บาท เพราะเมื่อกำนวนกลับมาเป็นข้าวเปลือกไม่ต่ำมากกว่าตันละ 8,000 บาท ซึ่งตอนนี้มีบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ในเครือ ซี.พี.เข้านำร่องซื้อข้าวจากโรงสีหลายหมื่นตัน เพื่อใช้ผลิตอาหารสัตว์นำร่องไปแล้ว เราก้ใช้ราคานั้นเป็นตัวตั้งต้น” สาเหตุทีต้องเสนอเพราะการประกันรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ใช้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ การส่งออกลดลง บริโภคลดลง ราคาตลาดก็ลดลง แต่ราคาประกันเท่าเดิม 3 ปี ทำให้ช่องว่างราคาห่างขึ้น (กราฟิก) รัฐต้องจ่ายชดเชยจำนวนมากขึ้น ซึ่งใน นบข.มีหน่วยงานทีเสนอว่าปรับราคาประกันให้สอดคล้องตลาด เช่น ข้าวเจ้าจาก 10,000 บาท เหลือ 8,500-9,000 บาท ข้าวมะลิจาก 15,000 บาท เหลือ 13,000 บาท แต่ก้ไม่มีการปรับในช่วงโค้งสุดท้ายการเมือง”

และแม้ว่าจะมีมาตรการคู้ชุนานทั้งการเก็บฝากยุงฉาง หรือชดเชยดอกเบี้ยโรงสีฝากเก็บมาช่วย คงไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ชาวนาต้องนำข้าวออกมาขาย อย่างในปีทีแล้วฝากเก็บยุงฉาง 1.3 ล้านตันต่ำกว่าเป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก โดยปีนีคาคว่ารัฐจต้องจ่ายประกันรายได้ถึง 80,000 ล้านบาท บวกค่าช่วยเก็บเกี่ยวอีกรวมกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งมีผลต่อสถานะ และการจ่ายเงินล่าช้าหรือไม่”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### “พาณิชย์”เร่งดึงราคาข้าว ไฟเขียวโรงสีนอกพื้นที่ซื้อข้าวเหนียว เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก

กรมการค้าภายในเร่งแก้ไขปัญหาค้าวราคาตก ไฟเขียวผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ 13 จุด ใน 7 จังหวัด และเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ให้ผู้รับซื้อเข้าไปซื้อในพื้นที่ ๆ มีผู้ซื้อไม่เพียงพออีก 30 จุด ใน 19 จังหวัด คาคแนวโน้มราคาดีขึ้นต่อเนื่อง หลังส่งออกดีขึ้น การบริโภคข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ และน้ำท่วมคลี่คลาย ย้ำแม้ราคาข้าวต่ำลง แต่มีประกันรายได้คอยชดเชยส่วนต่าง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้าข้าวที่กำลังออกสู่ตลาดและชะลอตัวในขณะนี้ โดยกรมฯ ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 13 จุด ใน 7 จังหวัด ตั้งแต่เดือนต.ค.2564 และอนุมัติโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกให้มีผู้รับซื้อเข้าไปแข่งขันรับซื้อในพื้นที่ ๆ มีผู้รับซื้อไม่เพียงพอต่อผลผลิต เพื่อให้เกิดการแข่งขันและราคา จำนวน 30 จุด ใน 19 จังหวัด

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์ข้าวมีแนวโน้มดีขึ้น จากการส่งออกข้าวในขณะนี้ที่มีทิศทางที่ดีจากคำสั่งซื้อต่างประเทศที่มีมากขึ้น ค่าเงินปัจจุบันที่อ่อนตัวลง ทำให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกทั้งปีจะใกล้เคียงกับเป้าหมาย 6 ล้านตันที่ตั้งไว้ ขณะที่การบริโภคข้าวในประเทศ ก็มีสัญญาณดีขึ้นเช่นกัน จากการผ่อนคลายเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ ทำให้ความต้องการบริโภคมีมากขึ้น ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มคลี่คลายลง รวมทั้งมีมาตรการคู่ขนานและมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปแก้ไขปัญหา จะส่งผลให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นเป็นลำดับ

ส่วนราคาข้าวที่ตกต่ำในช่วงนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งด้านความต้องการส่งออกข้าวไปต่างประเทศและการบริโภคในประเทศที่ลดลง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา พายุดีเปรสชันเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลให้มีฝนตกชุก และหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ส่งผลต่อคุณภาพข้าว โดยราคาข้าวจะขึ้นอยู่กับความชื้นและคุณภาพ หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวและจำหน่ายให้กับโรงสีทันที ข้าวมีความชื้นสูงประมาณ 30% เรียกข้าวสด ไม่สามารถนำไปสีได้ทันที ต้องลดให้เหลือที่ความชื้นมาตรฐานไม่เกิน 15% ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการซื้อขายข้าวตามโครงการของรัฐบาล

ยกตัวอย่างกรณีเกษตรกรจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลิที่ความชื้น 30% ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 8.10 บาท หรือตันละ 8,100 บาท เมื่อคำนวณเป็นข้าวแห้ง มีราคาตันละ 10,500 บาท หรือกรณีจำหน่ายข้าวเปลือกเหนียวที่ความชื้น 30% ในราคา กก. ละ 5.6 บาท หรือตันละ 5,600 บาท เมื่อคำนวณเป็นข้าวแห้ง มีราคาตันละ 7,300 บาท ทั้งนี้ ราคาที่เกษตรกรได้รับ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและสิ่งเจือปนด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาข้าวจะลดต่ำลง แต่เกษตรกรยังได้รับการดูแลภายใต้โครงการประกันรายได้ ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงิน 18,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา โดยราคาเป้าหมายประกันรายได้ ปี 2564/65 กำหนดราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท คราวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท คราวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 3. ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกินคราวเรือนละ 25 ตัน 4. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท คราวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท คราวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับมาตรการคู่ขนาน ก็ยังคงหลักการเช่นเดียวกับปีก่อน โดยให้เกษตรกรรวบรวมจัดเก็บไว้ในยุ้งฉาง ได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท และเพิ่มสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกแก่สหกรณ์และโรงสีโดยชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลา 2-6 เดือน สำหรับโรงสี และ 1 ปี สำหรับสหกรณ์

ที่มา Commerce News Agency (CNA)



## “พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าว งวด 2 , 3 และ 4 รวดเดียว ชดเชย 5 ชนิด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/654 งวดที่ 2 , 3 และ 4 รวดเดียว ชดเชยทั้ง 5 ชนิด เป็นการจ่ายชดเชยติดต่อกัน 4 งวด เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” รับเงินสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกหอมมะลิ-ข้าวเปลือกเจ้า” โดยจะได้รับเงินภายใน 3 วัน หลังประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 5 พ.ย.2564 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 2 , 3 และ 4 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุนวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15-21 ต.ค.2564 , 22-28 ต.ค.2564 และ 29 ต.ค.-4 พ.ย.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว

สำหรับราคาเฉลี่ยและยอดการจ่ายส่วนต่าง งวดที่ 2 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,869.56 บาท ต่อตัน ชดเชยตันละ 4,130.44 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,980.93 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,019.07 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,081.31 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,918.69 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,651.21 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,348.79 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 2 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,826.16 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 25,476.75 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 57,560.7 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 69,580.64 บาท

งวดที่ 3 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,863.54 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,136.46 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,955.56 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,044.44 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,030.69 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,969.31 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,605.02 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,394.98 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 3 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,910.44 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,111 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 59,079.3 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 70,319.68 บาท

งวดที่ 4 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,786.53 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,213.47 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,876.24 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,123.76 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,910.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,089.91 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,533.41 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,466.59 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 4 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 58,988.58 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 28,094 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 62,697.3 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 71,465.44 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มี

การประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2 โดยการโอนเงินส่วนต่างงวดที่ 2 , 3 และ 4 น่าจะโอนได้ในวันที่ 10 พ.ย.2564

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### **ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว 9 พ.ย. เช็กหลักเกณฑ์ เงินประกันข้าวแต่ละชนิด**

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินกว่า 13,200 ล้านบาท แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ตั้งแต่วันแรก 9 พ.ย.นี้ กว่า 492,000 ราย เป็นเงินกว่า 10,900 ล้านบาท

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการขาดผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ

โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ต้นละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
3. ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
5. ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

โดยเริ่มจ่ายรอบแรกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 492,571 ครั้วเรือน เป็นเงิน 10,920 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่จะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย

แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด

24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมมาตรการคู่ขนานเพื่อชะลอการขายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ที่ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 20,402 ล้านบาท โดยกำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ต้นละ 9,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 5,400 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 7,300 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 8,600 บาท

พร้อมช่วยเหลือค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนรวบรวมข้าวเปลือกสำหรับการจำหน่ายหรือเพื่อการแปรรูป  
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **“พาณิชย์”เผย ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินส่วนต่างข้าวงวดแรกให้ชาวนา 9 พ.ย.นี้**

“จรินทร์”ตามติดการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ งวดที่ 1 ให้ชาวนา หลัง ครม.รับทราบเรื่อง จบ เผย ธ.ก.ส.เตรียมจ่ายงวดแรกในวันที่ 9 พ.ย.นี้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาข้าวอย่างใกล้ชิด และหลังจากการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 ไปแล้ว นายจรินทร์ได้ติดตามกระบวนการทำงานของระบบราชการเกี่ยวกับการจ่ายเงินงวดแรกของโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2564/65 ในสถานการณ์ราคาข้าวปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นงานในหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง

“ทั้งนี้ ตามกฎหมายต้องจ่ายภายใน 3 วัน หลังคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกาศราคาอ้างอิง ซึ่งถือว่าประกาศเป็นทางการวันที่ 4 พ.ย.2564 เพราะมีข้อทางเทคนิคที่ต้องรายงาน ครม. ได้รับทราบผลการหารือเกี่ยวกับอัตราต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 ซึ่งกรรมการค้าภายในได้จัดให้ทำการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2564 และได้นำเสนอในการประชุม ครม. เพื่อรับทราบแล้ว”นางมัลลิกากล่าว

“เมื่อประกาศลงวันที่ 4 พ.ย.2564 ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ดำเนินการระบบการโอนเงินวันนี้ (5 พ.ย.) เป็นวันศุกร์ แล้วดีดเสาร์-อาทิตย์ จึงตรวจสอบเบื้องต้นจาก ธ.ก.ส. เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวนาได้สบายใจ ทางธนาคารแจ้งว่าจะสามารถโอนเงินได้วันที่ 9 พ.ย.2564 ซึ่งไม่เกินจากวันที่ประกาศกำหนดไว้ จึงแจ้งมาด้วยความหวังใจจากรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์”นางมัลลิกากล่าว

สำหรับการประกาศราคาอ้างอิง นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 หรืองวดที่ 1 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ

ผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864.23 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 4,135.77 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407.75 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 3,595.25 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 1,052.13 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 1,934.62 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 7,662.53 บาทต่อตัน ขดเขยตันละ 4,337.47 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 1 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,900.78 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 57,524 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,303.25 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 58,038.6 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 69,399.52 บาท

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### นายก โรงสีฯ แกลงได้ กตราคาข้าวเปลือก

ข้าวเปลือกในประเทศร่วงหนัก โรงสี โอตอย่าผลึกเป็นแพะ กตราคาข้าวชวานา นายกโรงสี ไซซ้อซ้อใจ ส่งออกข้าวยังโคมา ผู้ส่งออกชะลอรับซื้อ ถ้าโถมข้าวฤดูใหม่กำลังเก็บเกี่ยว ยันรับซื้อราคายุติธรรม แม้ว่าชวานาจะขายได้ต่ำ แต่ยังมี "ประกันรายได้ข้าว" ช่วย ขดเขยส่วนต่างราคาข้าว เนื่องจากปัจจุบันกำลังเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปี 2564/65 โดยเริ่มมีการร้องเรียนจากเกษตรกรชวานาอย่างต่อเนื่องว่าราคาข้าวปรับตัวลดลงมากถูกเกินไป

นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" อยากรอชี้แจงว่า ตามข่าวที่ผู้ส่งออกข้าวของเรา มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการขนส่งทางเรือส่งออกที่ยังมีปัญหาแพงอยู่ และการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบกับข้าวฤดูกาลใหม่กำลังจะเก็บเกี่ยว ผู้ซื้อหรือผู้ส่งออกข้าวจึงได้ชะลอการรับซื้อข้าวเพื่อแก้ปัญหาช่องทางระบายและอาจรอดูความชัดเจนของราคาในการขาย เป็นเหตุให้ราคาปรับตัวลดลงนั้น โรงสีเองก็มีความกังวลที่อาจทำให้มีผลกระทบกับเกษตรกรด้านราคา ซึ่งกำลังเริ่มทยอยเก็บเกี่ยว

นายรังสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงสีเองก็เริ่มรับซื้อข้าวเปลือกจากชวานา ซึ่งในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องชวานานั้น รัฐบาลก็ได้ออกมาตราการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชวานา ไม่ว่าจะเป็น "โครงการประกันรายได้ข้าว" "โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว" และ "โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเก็บสต็อกข้าวให้กับโรงสี" เพื่อเป็นตัวช่วยสนับสนุนการพยุงราคาข้าว

ในส่วนของสมาชิกโรงสี เราได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับซื้อข้าวเปลือก และขอยืนยันกับพี่น้องชวานาว่าสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย พร้อมทั้งจะรับซื้อข้าวเปลือกจากชวานาทุกเมล็ดด้วยราคาตามคุณภาพ อย่างยุติธรรม โดยส่วนหนึ่งสมาชิกเราได้รับการสนับสนุนสภาพคล่องจาก "โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเก็บสต็อกข้าว" จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้โรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 240 ราย คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเก็บข้าวให้กับโรงสีได้ เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การส่งออกยังติดขัดอยู่

ในส่วนของบางพื้นที่ที่มีโรงสีรับซื้อไม่เพียงพอ สมาคมโรงสีฯ ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อให้สมาชิกโรงสีเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชวานา จึงอยากจะแจ้งให้ทราบอีกสักครั้งว่า ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมข้าว "โรงสีอยู่ตรงกลาง" ซึ่งคนที่อยู่ตรงกลางไม่สามารถที่จะ

กำหนด ราคาได้ ขึ้นอยู่กับปลายน้ำ หรือก็คือ "ตลาดผู้บริโภค" นั่นเอง ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นผู้กำหนดจึงไม่  
อยากให้มองว่า "โรงสีเป็นผู้กำหนดราคา" หรือ "กตราคาข้าว"

นายรังสรรค์ กล่าวว่า จึงอยากฝากบอกไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่กำลังเริ่มฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนาปีนี้  
ได้คลายกังวลไม่ว่าข้าวจะมาเท่าไร มากแค่ไหน โรงสีก็จะรับซื้อไว้หมดทุกเมล็ด ตามคุณภาพ ตามราคาตลาดและ  
ด้วยความยุติธรรมโรงสีกับชาวนาก็เหมือน "สามี/ภรรยา" ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันอยู่แล้ว ดีก็ดีด้วยกัน แย่ก็แย่ด้วยกัน  
ต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันตลอดไปอยู่แล้ว

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

## ส่งออกปลายปีลมห่ม่าน ชุลมุนแย่งจองระวางเรือ

ส่งออกโค้งสุดท้าย “ผู้ขาด-ค่าระวางขึ้น” ถึงขั้นต้องแย่งพื้นที่เรือ จีนเร่งส่งมอบสินค้าก่อนหยุดยาวตรุษจีน  
ท่าเรือสหรัฐแออัด เรือรอเข้าท่านานนับเดือน สรท.กังวล ผู้นำเข้าเสียค่าปรับ ชะลอคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ ค่าระวางเรือ  
ขยับขึ้นกว่า 100 เหรียญ ผู้นำเข้าขอเปลี่ยนเทอมการชำระเงิน ผลักภาระให้ผู้ส่งออกรับความเสี่ยงแทน หวั่น  
เหตุการณ์ลากยาวไปจนถึงไตรมาสแรกในปี 2565

การส่งออกสินค้าในไตรมาส 4 ของทุกปีถือเป็นช่วงพีคที่สุด เนื่องจากจะต้องส่งมอบสินค้าให้ทันกับช่วง  
เทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง แต่ปีนี้ถือเป็นปีพิเศษกว่าทุกปี เพราะการส่งมอบสินค้าจะต้อง “เร่งให้เร็ว  
ขึ้นอีก” จากวันหยุดตรุษจีนที่จะมาถึงเร็วๆ นี้ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แย่งชิงพื้นที่เรือ (space) ผู้คอนเทนเนอร์  
นำไปสู่การปรับขึ้นค่าระวางเรือ รวมถึงความแออัดหน้าท่าเรือปลายทางของตลาดหลักอย่าง สหรัฐ จะทวีความ  
รุนแรงขึ้น

นางขวัญณา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประจำลอสแอนเจลิส สหรัฐ  
กล่าวว่า ขณะนี้ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกได้หารือถึงปัญหาการส่งมอบสินค้าในช่วงปลายปี ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่อง “ค่าระวาง  
เรือ” ที่สูงขึ้นอย่างเดียว แต่สิ่งที่ผู้นำเข้ากังวลก็คือ การหาสเปซเรือไม่ได้ และปัญหาการใช้เวลาในการขนส่งขึ้นท่า  
นานขึ้นจากปกติ 1-2 สัปดาห์ แต่ขณะนี้ใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ เนื่องจากเกิดความแออัดบริเวณท่าเรือ ทั้งท่าเรือ  
Los Angeles กับท่าเรือ Long Beach เท่ากับว่าเรือขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายังสหรัฐ ต้องใช้เวลาเดินทางรวม  
โหลดสินค้าเพิ่มเป็น 2 เดือน จากเดิมประมาณ 1 เดือน ดังนั้นทุกบริษัทส่งออกต้องวางแผนล่วงหน้า เพื่อระยะเวลา  
ส่งมอบสินค้าให้ทันในช่วงที่มีการส่งออกสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 4 สำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่าเรือแออัดมากเป็นเพราะจีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ใช้  
ตู้คอนเทนเนอร์ถึง 80% ของโลก ได้เร่งส่งมอบสินค้าให้ทันก่อนที่โรงงานในจีนจะหยุดช่วงตรุษจีน (1 ก.พ. 2565)  
ซึ่งคาดว่าหลังจากนั้นแล้ว สถานการณ์แออัดหน้าท่า “จะคลี่คลายลง” ประกอบกับปัจจัยวิกฤตพลังงานในจีน ทำให้  
หลายโรงงานหยุดผลิต อาจหมายความว่าทำให้มีสเปซเรือกลับมาส่งที่อาเซียนมากขึ้นเช่นกัน

ส่วนสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ในปี 2565 ยังต้องดูอีกหลายปัจจัย ทั้งดีมานด์ความต้องการสินค้าใน  
สหรัฐ ปัญหาค่าขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและปีนี้ประเทศไทยยังมีเรื่องของค่าบาทอ่อนลงมาช่วยด้วย ไม่เช่นนั้นผู้  
ส่งออกสินค้าบางรายการอาจต้องเผชิญค่าขนส่งที่ “แพงกว่า” ค่าสินค้า หรืออาจจะไปถึงจุดที่ผู้นำเข้ามองว่าไม่คุ้ม  
แล้วหันไปใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบซัพพลายเชน

“สคต.ประสานให้ผู้นำเข้าหารือกับนายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) เพื่อขอ  
คำแนะนำว่าจะทำอย่างไร ซึ่งสมาคมแจ้งว่า ให้สมาชิก เช่น ฝั่งนี้มีดีมานด์ 3 พันตู้ ฝั่งนั้นก็ต้องกระจายว่า มีบริษัท

อะไรรับได้เท่าไร และอีกด้านคือ ต้องเปลี่ยนเทอม จากเดิมประเทศไทยจะส่งออกเป็นเทอม FOB ที่เป็นที่นิยมของผู้ส่งออกไทย เพราะกำหนดราคาขายถึงที่ท่าเรือกรุงเทพ แห่ลมฉบั้ง ที่เหลือผู้นำเข้าต้องไปหาระวางเรือและหาบริษัทเรือมาเอง ค่าขนส่ง ค่าประกัน ระบบนี้ในอดีตเป็นไปได้ดี เพราะผู้นำเข้าสหรัฐมีอำนาจต่อรองกับสายการบินเรือระดับโลกสูง จากแต่ละปีขนส่งสินค้ากันเป็นจำนวนมาก แต่ตอนนี้อาจต้องเปลี่ยนเป็นเทอม C&F และ CIF แทน ซึ่ง C หมายถึง cost คือ ต้นทุนสินค้าและค่าขนส่ง บวกด้วยค่าเฟรต ส่วน CIF คือ cost insurrance และ freight ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบให้เราดูแลทั้งหมด ในกรณีนี้ freight forwarder ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางที่ไปเจรจากับบริษัทเรือ เพื่อที่จะหาเรือมาให้ ค่าอาจจะได้ดีกับบริษัทเรือที่เดียว อาจจะมีหลายเจ้า” นางขวัญนภา กล่าว

### **เรือตกค้าง 100 ลำ ค่าระวางพุ่ง**

ด้านนายคงฤทธิ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การเร่งส่งมอบสินค้าของจีนก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน จะทำให้เกิดปัญหาการติดค้างส่งมอบสินค้าออกจากท่าเรือหลักสำคัญ ๆ ในสหรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีเรือตกค้างกว่า 100 ลำ จากการที่ท่าเรือมีความแออัด ทำให้เรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ และมีค่าใช้จ่ายในการเก็บตู้เกินกำหนดวันละ 100 เหรียญสหรัฐ/ตู้ ทั้งยังมีผลให้ผู้นำเข้าชะลอคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ เพราะมีสินค้าตกค้างอยู่มาก

ขณะเดียวกัน ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ช่วงนี้ ทำให้มีการปรับขึ้นค่าระวางเรือในบางเส้นทาง เช่น สายยุโรป, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ หรือเส้นทางสหรัฐบางเส้นทาง เฉลี่ยประมาณ 100 เหรียญ/ตู้/เที่ยว แต่ขึ้นอยู่แต่ละเส้นทางที่เดินเรือ จากปัจจุบันค่าระวางเรือเส้นทางไปสหรัฐเฉลี่ย 13,000-15,000 เหรียญ/ตู้ 40 ฟุต, ยุโรปเฉลี่ย 13,200 เหรียญ/ตู้ 40 ฟุต และญี่ปุ่นเฉลี่ย 900 เหรียญ/ตู้ 40 ฟุต

ส่วนนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงแนวโน้มราคาค่าเฟรตเรือจะยังสูงต่อเนื่องไปถึงก่อนตรุษจีนในเดือนมกราคม 2565 เนื่องจากผู้ส่งออกจีนต้องเร่งส่งมอบสินค้าก่อนหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน และต้องเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อเตรียมไปไว้ในประเทศด้วย ประกอบกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯ ก็ยังไปตกค้างอยู่อีกมากจากการที่สหรัฐใช้ระบบ WFH จนหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลง แต่พนักงานส่วนหนึ่งยังไม่กลับมาทำงาน แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้น มีการนำเข้าสินค้ามากขึ้น แต่กำลัง capacity มีจำกัด จึงมีเรือไปรอขนส่งสินค้าเข้าท่าจำนวนมาก โดยเฉพาะท่าเรือ Long Beach มีเรือไปติดค้างรอส่งสินค้าเป็นเวลานาน ดังนั้นการขนส่งช่วงนี้จึงต้องเผชิญปัญหาขาดแคลน space เรือต่อไป

“กรณีที่ผู้นำเข้าเสนอให้ปรับเปลี่ยนเทอมการส่งมอบแบบ FOB ไปเป็น C&F และ CIF นั้น ผมมองว่าโอกาสยังน้อย เพราะการปรับเปลี่ยนไปลักษณะนั้นเท่ากับผู้ส่งออกต้องแบกรับความเสี่ยงของค่าขนส่งไว้เอง ดังนั้นจึงยังคงใช้ระบบเดิมหรือเทอม FOB ต่อไป เพราะระบบนี้ผู้ส่งออกกำหนดราคาส่งมอบถึงท่าเรือ ซึ่งทางผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเรือเอง เพราะตลาดใหญ่อย่างสหรัฐมีกลุ่มผู้นำเข้าอาหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเจรจาต่อรองจองเรือกับสายการบินเรือขนาดใหญ่ แต่หากเราดึงมาจองเรือเอง สมมติเดือนนี้ราคาค่าระวาง 3,000 เหรียญ ต้องรับไว้ แต่ถ้าพอถึงจังหวะส่งมอบ ราคาขยับขึ้นไป 5,000 เหรียญสหรัฐ เท่ากับความเสี่ยงจะอยู่ที่เรา” นายวิศิษฐ์ กล่าว

### **ขายข้าวเปลี่ยนเทอมเป็น CNF**

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ space เรือ และค่าระวางเรือ ส่งผลให้ผู้นำเข้าข้าวจากประเทศไทยขอปรับระบบการชำระเงิน

จากเดิมที่ซื้อ-ขายข้าวกันแบบ FOB ซึ่งหมายถึงการสั่งซื้อสินค้าแบบส่งมอบถึงท่าเรือ และผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบหาเรือขนส่งเอง เปลี่ยนมาเป็น CNF หรือ cost and freight จะเป็นราคาบวกค่าขนส่งจนถึงท่าเรือปลายทางของประเทศนั้น ๆ ตามที่ตกลง โดยบวกค่าระวางเรือไปด้วย ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งการหาเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ หมายความว่า หากการส่งออกล่าช้า หาตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ หาเรือไม่ได้ ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด โดยผู้นำเข้าชาวไทยที่เริ่มมาใช้บริการซื้อ-ขายแบบ CNF มาตั้งแต่กลางปี 2564 ทั้งมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน ทำให้ผู้ส่งออกข้าวบางรายต้องปรับไปใช้เรือบาร์จแทน เพื่อจะมีพื้นที่ แต่ก็เสี่ยงที่ข้าวจะเกิดเสียหายอีก

“การส่งออกข้าวของไทยในตอนนี้จึงต้องระวังมากขึ้น และต้องมั่นใจแล้วว่าจะมีพื้นที่บนเรือ space และมีตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกข้าว แม้ว่าราคาที่สามารแข่งขันได้จากการที่ค่าบาทอ่อน ทำให้ราคาข้าวชาวไทยมีราคา 390-400 เหรียญ/ตัน เวียดนาม 420-430 เหรียญ/ตัน ข้าวหอมมะลิไทยตันละ 700 เหรียญ ซึ่งต่ำสุดในรอบ 10 ปี และเป็นผลมาจากค่าเงินบาทด้วย ส่วนข้าวเวียดนามตันละ 550 เหรียญ/ตัน แต่ก็ต้องเจอปัญหาเรื่องโลจิสติกส์ที่ต้องจัดการให้ดี เพราะปัญหานี้จะยังคงมีจนถึงปีหน้า ส่วนการส่งออกข้าวโค้งสุดท้ายยังมองว่าจะสามารถส่งออกได้เฉลี่ยเดือน 700,000-800,000 ตัน” นายชูเกียรติกล่าว

### **วัตถุดิบป้อนเข้าก็หนัก**

ด้านการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศนั้น นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นายกสมการการค้าปุ๋ย และธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า ขณะนี้ติดปัญหาค่าขนส่งวัตถุดิบป้อนเข้า โดยระยะทางเอเชียขนาดเรือ 6,000 ตันใช้เวลา 6 วัน การขนถ่ายซับซ้อนมากขึ้น พื้นที่จัดเก็บมากขึ้นตามปริมาณ การบริหารสต็อกวัตถุดิบต้องเก็บสำรองมากขึ้นตามระยะเวลาเดินทางของเรือ เมื่อปริมาณมากก็เสี่ยงมาก เงินทุนต้องใช้ 3.5 เท่าจากเดิม

หากซื้อจากจีน การเข้าถึงมีข้อจำกัด เงื่อนไขมากขึ้น และถ้าพบว่าลูกเรือติดโควิด-19 ก็จะถูกสั่งปิดท่าเรือ นั้น ๆ ทั้งนี้ ส่วนระยะการขนส่งตะวันออกกลาง-แอฟริกาตะวันตก ขนาดเรือ 20,000-30,000 ตัน ใช้เวลาเดินทางนาน 40 วัน ก็เจอทุกปัจจัยคล้ายคลึงกับเส้นทางสายเอเชียเช่นกัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **ธ.ก.ส.คาดเดือน พ.ย. ข้าวหอมมะลิ ราคาพุ่ง 10,462 บาท/ตัน**

ธ.ก.ส.ชี้เปิดประเทศ-ปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ย. 2564 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สุกกร กุ้งขาวแวนนาไม และโคเนื้อ มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ และน้ำตาลทรายดิบ มีแนวโน้มราคาปรับลดลง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 10,237-10,462 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.02-7.32 เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงกดดันจากปัญหาการขนส่งข้าวหอมมะลิและค่าระวางที่สูงขึ้นอย่างมากในการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.17-2.22 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.85-7.25 เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต 2564/65 ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มาก

ขณะที่ความต้องการใช้มันสำปะหลังเพื่อผลิตมันเส้นส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความต้องการนำเข้า เพื่อใช้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ แอลกอฮอล์ เอทานอล และปศุสัตว์

ส่วนปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 7.62-7.72 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.24-2.30 เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะการค่าน้ำมันปาล์มภายในประเทศอาจชะลอตัวลงบางส่วน โดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากนโยบายรัฐที่ปรับลดการใช้น้ำมันดีเซลจาก B7 และ B10 เป็น B6 ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564 ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

นายสมเกียรติกล่าวว่า ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 7,485-7,503 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.82-1.06 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเจ้า นาปีออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประมาณร้อยละ 60 ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งปี 2564 ประกอบกับประเทศเวียดนาม เริ่มกลับมาส่งออกอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ของไทยลดลง กระทบต่อความต้องการข้าวไทยในตลาดโลกลดลงตามไปด้วย

ส่วนข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 7,564-7,695 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.09-2.81 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวนาปีออกสู่ตลาดจำนวนมากประกอบกับสต็อกข้าวเหนียวของโรงสียังคงมีอยู่จำนวนมาก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 8.29-8.38 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50-1.50 เนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงที่สุดในปีการผลิต 2564/65 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1.31 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27.34 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด

ขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนนี้คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากสัญญานำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีที่ส่งมอบในเดือนธันวาคม 2564 ที่ปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.47 และร้อยละ 0.03 อาจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวางแผนนำเข้าวัตถุดิบข้าวโพดและข้าวสาลีจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์

ด้านยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 46.57-49.22 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.10-4.80 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลที่ปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศไทยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.51 ของปริมาณผลผลิตทั้งปี 2564 รวมทั้งยังคงมีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งยางพารา และปัญหาการขาดแคลนเชมิคคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางรถยนต์ และทำให้ความต้องการใช้ยางเพื่อผลิตล้อยางรถยนต์ลดลง

ทั้งนี้ ในส่วนของน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 18.61-18.76 เซนต์/ปอนด์ (13.69-13.80 บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.60-1.40 จากสัญญาณการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในบราซิล ประกอบกับประเทศจีนชะลอการนำเข้าน้ำตาลทราย โดยคาดว่าจะนำเข้าลดลงในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ เป็นผลจากราคาน้ำตาลตลาดโลกที่สูงขึ้น และต้นทุนการขนส่งทางเรือที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ต้นทุนการนำเข้าของประเทศผู้ซื้อเพิ่มขึ้นมาก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์



## KTB ขึ้นน้ำท่วมกระทบผลผลิตข้าวเพียง 2.3% แต่แนะจับตาส่งออกเสี่ยงแข่งขันรุนแรง

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย (Krungthai COMPASS) ประเมินผลผลิตข้าวที่เสียหายจริงจะอยู่ที่ราว 1.6 ล้านไร่ คิดเป็นเพียง 2.3% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 5,400 ล้านบาท ขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้มีประมาณ 3.9 ล้านไร่ โดยผลผลิตข้าวที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นข้าวที่อยู่ในระยะของการเจริญเติบโตหรือข้าวที่ออกรวงและพร้อมเก็บเกี่ยว ส่วนข้าวที่เพิ่งหว่านคาดว่าจะสามารถทนน้ำได้ และหากเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมช้งนาน ข้าวจะไม่เสียหายมากนัก โดยปกติข้าวจะทนน้ำได้อย่างน้อย 15 วัน และผลผลิตข้าวที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และพิจิตร เนื่องจากมีน้ำท่วมช้งเป็นเวลานาน

หากเปรียบเทียบผลกระทบจากอุทกภัยในปี 64 ส่งผลเสียหายน้อยกว่ามหาอุทกภัยในปี 54 และปัญหาภัยแล้งในปี 58 เรียกได้ว่าอุทกภัยปีนี้มีสัดส่วนความเสียหายน้อยมาก โดยอุทกภัยปี 54 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจริงอยู่ที่ 11.2 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมถึง 43,601 ล้านบาท ความเสียหายมากกว่าปีนี้ถึง 8 เท่า ขณะที่ภัยแล้งในปี 58 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจริงอยู่ที่ 2.9 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 10,508 ล้านบาท ความเสียหายมากกว่าครั้งนี้ประมาณ 2 เท่า

ขณะที่ปัญหาอุทกภัยในปีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวมากนัก ยังคาดว่าจะทำให้ปริมาณน้ำสะสมใช้การได้ในเขื่อนอยู่ในระดับสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีให้ช่วงฤดูแล้งของปี 65 จะมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก จึงคาดว่าในปี 65 ผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 32 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 6.3%

ท่ามกลางปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจข้าวต้องเผชิญอยู่ โดยเฉพาะปัญหาในด้านการผลิตและการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าต้นทุนการผลิตส่วนเกินจำนวนมากของโรงสีที่มีเกือบ 2 เท่าของปริมาณข้าวเปลือกที่เป็นวัตถุดิบในแต่ละปี อีกทั้งการบริโภคในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มลดลงตามกระแสรักสุขภาพอีกด้วย ขณะที่การส่งออกข้าวยากขึ้น เนื่องจากราคาส่งออกข้าวไทยเฉลี่ยยังสูงกว่าคู่แข่งและมีแนวโน้มที่จะถูกตีตลาดจากข้าวพื้นนุ่มของเวียดนามที่เป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาดโลก

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติจากเดิมที่ใช้วิธีการลงพื้นที่สำรวจ ซึ่งในบางครั้งข้อมูลอาจล่าช้าและไม่ทันเหตุการณ์ โดยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจัดเป็นข้อมูล High-Frequency Indicator ซึ่งความถี่ในการอัปเดตข้อมูลเป็นรายวัน ทำให้ช่วยติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติล่าสุดได้ เช่น แผนที่ดาวเทียมของ GISTDA ณ วันที่ 3 พ.ย.64 แสดงให้เห็นว่ายังคงมีจังหวัดที่มีน้ำท่วมช้ง ได้แก่ จังหวัดในภาคกลาง คือ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี

ปัญหาที่ต้องเผชิญคือ การส่งออกที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ซึ่งจะกดดันให้ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มลดลง ทำให้การส่งออกจะดีขึ้นแต่ไม่มากนัก โดยอยู่ที่ประมาณ 6.5 ล้านตัน และยังคงถือว่าอยู่ในระดับต่ำหากเทียบกับในช่วงปี 50-61 ที่เคยส่งออกได้เฉลี่ยปีละ 9-10 ล้านตัน เนื่องจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าทำให้ราคาข้าวไทยแข่งขันกับราคาข้าวที่ต่ำกว่าของประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดียได้ยากขึ้น อีกทั้งคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่งสำคัญของไทย เช่น เวียดนามและอินเดีย จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ทำให้การแข่งขันในตลาดข้าวโลกรุนแรง จึงคาดว่าราคาขายส่งข้าวสารของไทยจะมีแนวโน้มลดลง โดยประเมินว่าในครึ่งแรกของปี 65 ราคาขายส่งข้าวขาว 5% เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11,270 บาท/

ตัน หรือลดลง 21.1%YoY ส่วนราคาขายส่งข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยจะอยู่ที่ 18,668 บาท/ตัน หรือลดลง 20.7%YoY นอกจากนี้ยังมีปัญหาต้นทุนค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยถ่วงอัตรากำไรของธุรกิจ

"แม้ทุกภัยรอบนี้จะไม่ได้นำส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวอย่างมีนัยสำคัญ แต่ธุรกิจโรงสียังมีความเสี่ยงด้านวัตถุดิบที่มีน้อยกว่ากำลังการผลิตโดยรวม ประกอบกับต้องแข่งขันด้านราคาในการรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อรักษากำลังการผลิต ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารถูกกดดันจากตลาดส่งออก ส่งผลให้ Margin ของธุรกิจโรงสีข้าวอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งหากมีสต็อกเดิมเหลืออยู่และระบายออกไม่ทันจะยังมีความเสี่ยงขาดทุนสต็อกมากขึ้น" เอกสารศูนย์วิจัย ระบุ

นอกจากนี้ ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากและส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจข้าวควรให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ได้แก่ แนวโน้มการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ หรือลานีญา, ทิศทางกระแสลมและพายุ, คาดการณ์ปริมาณน้ำฝน, ปริมาณน้ำในเขื่อนใช้การได้รายภาค, ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมจากดาวเทียม  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### ราคาอาหารโลกทะยานสูงสุดในรอบ 10 ปี-เพิ่มขึ้น 3 เดือนติด

"เอฟพีโอ" เผยราคาอาหารโลกในเดือน ต.ค.ทะยานสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยปัจจัยที่ทำให้อาหารมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาจากราคาน้ำมันพืช และธัญพืชทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟพีโอ) เผยแพร่ดัชนีราคาอาหารทั่วโลกประจำเดือน ต.ค.เมื่อวันพฤหัสบดี(4พ.ย.)ที่บ่งชี้ว่า ดัชนีราคาอาหารในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 3% จากเดือน ก.ย. และเพิ่มขึ้น 31.3% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 3 และตัวเลขล่าสุดเป็นราคาสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค.ปี 2554

ปัจจัยที่ทำให้อาหารมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาจากราคาน้ำมันพืช และธัญพืชทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น การปิดโรงงาน และความตึงเครียดทางการเมือง โดยราคาน้ำมันพืชในเดือน ต.ค. พุ่งสูงขึ้น 9.6% จากเดือน ก.ย.และราคาธัญพืชในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 3.2% จากเดือน ก.ย.

ขณะนี้ปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นอีกปัจจัยทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งอาหารในหลายพื้นที่ของโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยการขนส่งหยุดชะงักมีส่วนผลักดันให้ราคานมและผลิตภัณฑ์จากนมเพิ่มสูงขึ้น 2.2% จากเดือน ก.ย. และเพิ่มขึ้น 15.5% จากเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ราคาเนื้อสัตว์ลดลง 0.7% เป็นการลดลงติดต่อกันเดือนที่ 3 แต่ยังคงสูงขึ้น 22% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว และราคาน้ำตาลลดลง 1.8% จากเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรก หลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา 6 เดือนแล้ว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

XX

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวส่งออกปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางภาวะอุปทานข้าวในตลาดที่เริ่มตึงตัว หลังจากที่เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังรอบที่ 2 หรือข้าวในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (autumn-winter crop) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 430-435 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 425-430 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

วงการค้าคาดว่า ราคาข้าวไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีก ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศที่เป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย ไทย อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเวียดนามพอสมควร อย่างไรก็ตาม วงการค้ายังคงคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีการส่งออกได้มากขึ้น เนื่องจากยังคงมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลาดอาเซียน

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2564 จะมีเรือบรรทุกสินค้า (breakbulk ships) อย่างน้อย 17 ลำ เข้ามาจอดรับสินค้าข้าวที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 285,072 ตัน

จากข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม ในเดือนตุลาคม 2564 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 619,600 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2564) เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.1 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2564 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 594,471 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.88% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2564 ที่ส่งออกจำนวน 487,747 ตัน และเพิ่มขึ้น 57.07% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 ที่ส่งออกจำนวน 378,476 ตัน โดยในเดือนกันยายน 2564 ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 187,093 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 165 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 42,133 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 12,904 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 12,428 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 126,428 ตัน ข้าวหอมจำนวน 198,490 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 14,418 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย

1.ตลาดเอเชียจำนวน 470,377 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 147,470 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 165 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 41,258 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 12,229 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 12,145 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 125,935 ตัน ข้าวหอมจำนวน 123,977 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 7,198 ตัน 2. ตลาดแอฟริกาจำนวน 70,699 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 7,341 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 2 ตัน ข้าวหอมจำนวน 61,958 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 1,398 ตัน 3.ตลาดยุโรปจำนวน 4,945 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 608 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 202 ตัน ข้าวหอมจำนวน 3,498 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 637 ตัน 4.ตลาดอเมริกาจำนวน 32,591 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 30,999 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 53 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,263 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 276 ตัน 5.ตลาดโอเชียเนียจำนวน 15,859 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 675 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 875 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 675 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 695 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 236 ตัน ข้าวหอมจำนวน 7,794 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 4,908 ตัน

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) ระบุว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้และประมงของเวียดนามมีมูลค่า 38,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยในเดือนตุลาคม 2564 การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงมีมูลค่า 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรหลักมีมูลค่าประมาณ 17,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 12.7% สินค้าที่มีการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กาแฟ ยางพารา ข้าว ผัก พริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทำจากมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยเอเชียยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้ และประมงของเวียดนาม โดยมีส่วนแบ่งตลาด 42.8% รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 30% ยุโรป 11.4% แอฟริกา 1.9% และโอเชียเนีย 1.5% โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่ากว่า 10,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือจีน 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) จะยังคงเพิ่มกิจกรรมความร่วมมือทวิภาคีกับรัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ คิวบา อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ควบคู่กับความร่วมมือพหุภาคีกับองค์การการค้า รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการในประเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบของตลาดต่างประเทศและแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตในประเทศ

ทั้งนี้ การที่เวียดนามสามารถรักษาการเติบโตของการส่งออกตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จ การส่งออกสินค้าเกษตรยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนหนึ่งมาจากข้อได้เปรียบจากข้อตกลงทางการค้าที่เวียดนามลงนาม เช่น RCEP, CPTPP, EVFTA, UKVFTA เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาการส่งออกผู้ประกอบการเวียดนามจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้า รักษาความปลอดภัยของอาหารและแหล่งกำเนิด เพื่อส่งเสริมการเติบโตของการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คาดว่า ภาคสินค้าเกษตร ป่าไม้และประมงจะมีการพัฒนาตลาดส่งออก สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดเดิม แสวงหาและขยายตลาดที่มีศักยภาพและลดการพึ่งพาตลาดบางแห่งในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดโลก เนื่องจากต้องเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

## **กัมพูชา**

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง (the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries; MAFF) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2564 มีการส่งออกข้าวจำนวน 49,471 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,530 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 26.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 67,251 ตัน ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2564) กัมพูชาส่งออกข้าวประมาณ 460,169 ตัน มูลค่าประมาณ 323.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณลดลงประมาณ 14.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 536,305 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา) โดยส่งไปยัง 55 ประเทศทั่วโลก

โดยตลาดจีน (รวมฮ่องกง และมาเก๊า) ยังคงเป็นตลาดหลักที่สำคัญของกัมพูชา โดยมีปริมาณส่งออกประมาณ 229,177 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 49.8% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ตามด้วยตลาดสหภาพยุโรป จำนวนประมาณ 115,000 ตัน (โดยส่งไปยังฝรั่งเศสจำนวน 50,951 ตัน และเนเธอร์แลนด์จำนวน 16,338 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.07% และ 3.55% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามลำดับ) และตลาดอาเซียน 43,000 ตัน (โดยส่งไปยังมาเลเซียจำนวน 30,656 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.66% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ส่วนที่เหลือประมาณ 70,000 ตัน ถูกส่งไปยังตลาดอื่นๆ เช่น กาบอง (จำนวน 36,588 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.95% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ออสเตรเลีย และประเทศในแถบแอฟริกา

ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่ส่งออกเป็นข้าวในกลุ่มข้าวหอมประมาณ 324,364 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70.5% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด (ประกอบด้วยข้าวหอมเกรดพรีเมียม (Premium aromatic rice) สัดส่วนประมาณ 41% และข้าวหอมธรรมดา (Sen Kra Ob fragrant rice) สัดส่วนประมาณ 29.5%ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ตามด้วยข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain white rice) สัดส่วนประมาณ 19.67% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ข้าวึ่ง (Parboiled rice) สัดส่วนประมาณ 1.96% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด และ ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) สัดส่วนประมาณ 1.44% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด

นอกจากนี้ ในช่วง 10 เดือนของปีนี้ ยังมีการส่งออกข้าวเปลือกจำนวนประมาณ 2,659,660 ตัน มูลค่าประมาณ 633.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวทั้งข้าวสารและข้าวเปลือกรวมกันประมาณ 957.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากปริมาณส่งออกทั้งหมดทั้งข้าวสารและข้าวเปลือกจำนวน 3,119,829 ตัน

ทางด้านนาย Veng Sakhon รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวมีปริมาณลดลงเนื่องจากปัญหาด้านลอจิสติกส์ เช่น การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงค่าระวางเรือที่พุ่งสูงชันมาก ขณะที่ นาย Song Saran ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในปีนี้อย่างมาก ประกอบกับมีการพัฒนาระบบชลประทานที่ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวได้มากขึ้นและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้น ทำให้มีข้าวที่สามารถส่งออกได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กัมพูชายังมีอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวคือ ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงค่าระวางเรือที่พุ่งสูงชันมาก โดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือที่ไปยังตลาดสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆในฝั่งตะวันตก ซึ่งแม้ว่าผู้ซื้อจะมีความต้องการข้าวจากกัมพูชามากขึ้น แต่ผู้ส่งออกไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดและมีค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงชันมาก จึงส่งผลให้มีการส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศเวียดนามมากขึ้น ทั้งนี้ ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชาคาดว่าปัญหาด้านลอจิสติกส์ดังกล่าว จะคลี่คลายไปในทางที่ดีภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าภายในไตรมาสแรกของปีหน้า

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 730 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ 730 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 640 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ 640 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ 500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 520 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นจากราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ 990 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวกล้องหอมอินทรีย์ (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (the Agriculture Department) ระบุว่า ทางการผลิตข้าวในปี 2020 ไร่ที่ 20.6 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีจำนวน 20.3 ล้านตันข้าวเปลือก ในปี 2021

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 นี้ มีจำนวนประมาณ 8.799 ล้านตัน โดยรัฐบาลคาดหมายว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.23 ล้านตัน สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ (กรกฎาคม-กันยายน) อยู่ที่ประมาณ 3.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำนักงานอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry; BPI) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2564) มีการนำเข้าข้าวประมาณ 2.242 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 1.929 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมากกว่าการนำเข้าทั้งหมดในปีที่ผ่านมา (ปี 2020 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 2.099 ล้านตัน) โดยในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2564) สำนักงานอุตสาหกรรมพืชได้ออกใบอนุญาตสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary import clearances; SPS-ICs) ให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตนำเข้าข้าวจำนวน 5,484 ใบ เพื่อนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 4.876 ล้านตัน

ข้อมูลการนำเข้าข้าวล่าสุดจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวประมาณ 2.29 ล้านตัน โดยใช้ใบอนุญาตสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS-ICs) จำนวน 2,722 ใบที่ผู้นำเข้าได้ยื่นขอต่อหน่วยงานราชการของฟิลิปปินส์ โดยผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดได้แก่ บริษัท Nan Stu Agri Traders ซึ่งนับจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวประมาณ 128,668 ตัน ตามด้วย บริษัท Lucky Buy and Sell ที่นำเข้าประมาณ 110,152 ตัน โดยในปัจจุบันมีผู้ขออนุญาตนำเข้าข้าวจำนวน 145 ราย

ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามยังคงเป็นแหล่งนำเข้าข้าวที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ซึ่งนับจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวจากเวียดนามประมาณ 1.959 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 85.5% ของปริมาณนำเข้าข้าวทั้งหมดประมาณ 2.29 ล้านตัน ตามด้วยประเทศเมียนมาร์ และไทย ที่จำนวน 158,268.9 ตัน และ 114,515 ตัน ตามลำดับ

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (China's National Grain Trade Center; NGTC) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา มีการจำหน่ายข้าวเปลือก (old crop paddy) จากสต็อกรัฐบาลเพียง 52 ตัน (คิดเป็น 0.01% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล) จากจำนวนข้าวเปลือกเก่าในสต็อกรัฐบาลที่นำออกมาประมูลขาย 1 ครั้ง จำนวนประมาณ 1.8 ล้านตัน ซึ่งลดลง 99.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,827 ตันที่จำหน่ายได้ในเดือนกันยายน 2021 ที่ผ่านมา

สำนักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกประกาศผ่านเว็บไซต์ เรียกร้องให้ประชาชนเร่งกักตุนสิ่งของเครื่องใช้และอาหารที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันในปริมาณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินระยะหนึ่ง ประกาศดังกล่าวยังสั่งการให้มณฑลต่างๆ ดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสินค้าอาหารและสิ่งของจำเป็นจำหน่ายให้ประชาชนได้เพียงพอ ในขณะที่คลังอาหารสำรองประจำภูมิภาคเองก็มีมากพอต่อการรักษาระดับราคาให้คงที่

คำสั่งไม่ได้ระบุว่าเป็นเพราะสาเหตุใด โดยไม่ได้ชี้ว่าเป็นเพราะอาจเกิดภาวะขาดแคลนอาหารขึ้นหรือจะมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและจำหน่ายอาหารกับของใช้จำเป็น และทำให้ผู้ที่ถูกล็อกดาวน์ต้องเผชิญกับความอดอยากแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 ในจีนแม้จะยังอยู่ในระดับต่ำแต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในเดือนสิงหาคม พบผู้ป่วยรายวันสูงถึง 143 ราย และตัวเลขผู้ป่วยรายวันกำลังขยับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เป็น 92 ราย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน รัฐบาลออกมาประกาศว่าเกิดการระบาดร้ายแรงในกว่า 10 มณฑล ขณะที่จีนเตรียมการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์นี้อยู่ด้วย

ทั้งนี้ คำสั่งที่ไม่ระบุสาเหตุครั้งนี้ส่งผลให้เกิดข่าวลือสะพัดในสื่อสังคมออนไลน์ของจีน ถึงขนาดระบุว่า รัฐบาลเตรียมการทำศึกยึดคืนไต้หวัน จนหนังสือพิมพ์อีโคโนมิคเดลีของทางการต้องออกมาสยบข่าวด้วยการระบุว่า เป้าหมายของคำสั่งเป็นเพราะรัฐบาลต้องการให้แน่ใจว่าชาวจีนมีการเตรียมพร้อมหากมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเท่าที่ตนเอง

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ผลผลิตพืชผักในประเทศยังอยู่ในภาวะปกติและยังมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนมากถึง 1 ปีครึ่ง ในความพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในประเทศว่าไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศขึ้น

หลังจากก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกประกาศผ่านเว็บไซต์ ให้ประชาชนเร่งกักตุนสิ่งของ เครื่องใช้และอาหารที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันในปริมาณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินระยะหนึ่ง ส่งผลให้ชาวจีนแห่ไปซื้อหาอาหารกักตุนเอาไว้ ส่งผลให้ แป้ง ข้าว และอาหารหลักอื่นๆ หายจากชั้นวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองต่างๆ อย่างรวดเร็ว

นายถัง เค่อ อธิบดีกรมตลาดและสารสนเทศ หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า แม้ราคาผักขม ผักกาด และผักมีใบอื่นๆ จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศ แต่ผลผลิตพืชผักสำคัญชนิดอื่นๆ ยังมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น ผลผลิตทั้งหมดจึงยังมีเพียงพอที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลใดๆ และว่า คาดว่าในปีนี้นั้นจีนจะมีผลผลิตจากพืชผักถึง 750 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1% ขณะที่เป็นไปได้ว่าการบริโภคผักเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 1.5 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม นายถังกล่าวว่า ยังมีความพยายามเพิ่มเติมที่จะเป็นเครื่องการันตีว่าจะเพาะปลูกพืชผักได้มากเพียงพอ โดยรัฐบาลได้ชี้แนะให้ผู้ผลิตรายใหญ่ขยายกำลังการผลิตและเตรียมโรงเรือนในพื้นที่ทางตอนเหนือเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มเติมต่อไป

ด้านนางหลิว หลี่หัว รองอธิบดีกรมจัดการเพาะปลูก กล่าวว่า ผลผลิตข้าวและข้าวสาลีในปีของจีนมีเพิ่มขึ้น และผลผลิตทั้งสองอย่างดังกล่าวยังมีมากกว่าการบริโภคในประเทศด้วย โดยสต็อกข้าวสาลียังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคไปถึงปีครึ่ง นอกจากนี้ กำลังการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในแต่ละวันของจีน ก็ยังมากเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนทั้งประเทศไปถึง 2 วัน และแม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เลวร้ายที่สุดในปีที่ผ่านมา ข้าวก็ยังคงมีวางขายอย่างเหลือเฟือในซูเปอร์มาร์เก็ต

ที่มา *Oryza.com* และมติชนออนไลน์

## ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงานว่า ได้รับแจ้งจากผู้นำเข้าข้าวว่าต้องการเร่งนำเข้าข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ (New Crop) เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากจะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน (1 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง และข้าวเป็นสินค้ามงคลที่ชาวฮ่องกงนิยมใช้เป็นของฝากในช่วงเทศกาลหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วย

อย่างไรก็ตามผู้นำเข้าข้าวหลายรายได้ขอให้ฝ่ายไทยช่วยเร่งกระบวนการ และแก้ไขปัญหาขนส่งสินค้าที่ท่าเรือโดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และความคล่องตัวในเรื่องของสายการบินเรือส่งสินค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง ซึ่งขณะนี้อัตราค่าขนส่งได้ปรับตัวสูงขึ้น และพบปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง

รัฐบาลฮ่องกงให้ความสำคัญต่อสินค้าข้าวเป็นอย่างมาก จึงกำหนดให้ข้าวเป็นสินค้าสงวนในฮ่องกงที่รัฐบาลต้องควบคุมให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการบริโภคข้าวของชาวฮ่องกง และขอให้ช่วยพิจารณาความสำคัญในการขนส่งสินค้าข้าว เนื่องจากสินค้าข้าวถือเป็น Food Safety ที่มีความจำเป็นต่อประชากร ดังนั้นการเร่งรัดการขนส่งข้าวจากไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ (New Crop) จะช่วยรักษาส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยในฮ่องกง

ทั้งนี้ ฮ่องกงถือเป็นตลาดข้าวหอมมะลิอันดับต้นๆของไทย ซึ่งชาวฮ่องกงนิยมรับประทานข้าวไทยทั้งในระดับครัวเรือนและร้านอาหาร โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ (New Crop) ที่มีความเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยเป็นพิเศษ โดยข้อมูลจาก Global Trade Atlas แสดงให้เห็นว่าไทยครองส่วนแบ่งการตลาดในฮ่องกง (Market Share) มากเป็นลำดับที่ 1 ในฮ่องกงเฉลี่ย 62.38% ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) สูงกว่าลำดับที่ 2 คือเวียดนาม ตามด้วยกัมพูชาญี่ปุ่น และจีน ตามลำดับ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับตัวสูงขึ้นและระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินรูปีเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯยังคงมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับอุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจำกัด เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งอุปทานข้าวมักจะมีปริมาณจำกัด ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังคงมีอยู่ ทำให้ข้าวหนึ่ง 5% ราคาขึ้นมาจากอยู่ที่ระดับ 364-369 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากระดับ 363-367 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้ารายงานว่ อุปทานข้าวฤดูใหม่เพิ่งจะทยอยออกสู่ตลาด จึงทำให้มีอุปทานข้าวในตลาดยังมีจำกัด โดยคาดว่าอุปทานข้าวฤดูใหม่จะออกสู่ตลาดสูงที่สุดในช่วงเดือนนี้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (the U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service ; USDA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2021/22 คาดว่าจะลดลงเหลือ 124 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภาวะฝนที่ตกหนักเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ของอินเดีย โดยคาดว่าผลผลิตต่อพื้นที่จะมีจำนวนลดลง

ขณะที่สต็อกข้าวสิ้นปี 2021/22 คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 27.85 ล้านตัน เนื่องจากรัฐบาลมีการระบายสต็อกบางส่วนออกสู่ตลาดเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีอุปทานเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในประเทศ

กรมการอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะ สังกัดกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหาร และการกระจายสินค้าสาธารณะ (The Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer



Affairs, Food and Public Distribution) แถลงว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2021/22 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 20.952 ล้านตัน โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 1.157 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,541.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อ ประมาณ 264 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 89.24 ล้านตันข้าวเปลือก ประกอบด้วยข้าวจากฤดูการผลิต Kharif crop ประมาณ 71.81 ล้านตัน และ จากฤดูการผลิต Rabi crop ประมาณ 17.615 ล้านตัน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า รัฐบาลได้ประกาศราคาซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2021/22 (ตุลาคม 2021-กันยายน 2022) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2021/22 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,293 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 177 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,940 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 266 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.85% จาก 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 256 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2020/21 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,960 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 269 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.8% จาก 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 258 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2020/21

ที่มา *Oryza.com*

## ปากีสถาน

Gwadar Pro รายงานโดยอ้างถึงประธานสภาวิจัยการเกษตรแห่งปากีสถาน (Pakistan Agricultural Research Council; PARC) ว่า นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันจีโนมิกส์และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของปากีสถาน (Pakistan's National Institute for Genomics and Advanced Biotechnology; NIGAB) ได้ร่วมมือกับจีน พัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ (Green Supre Rice; GSR)

เจ้าหน้าที่ทางการกล่าวว่า PARC กำลังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงการโคลนนิ่งแบบรวดเร็ว (speed cloning) การเพาะพันธุ์แบบรวดเร็ว (speed breeding) การเลือกจีโนม (genomic selection) และการแก้ไขจีโนมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (genomic editing for boosting domestic agricultural output) เพื่อบรรลุถึงความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร

ทั้งนี้ข้าวพันธุ์ใหม่ (GSR) คาดว่าจะให้ผลผลิตจากเดิมประมาณ 512 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 768 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเจ้าหน้าที่ทางการตั้งข้อสังเกตว่าจีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ (GSR) มาก

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-2 พฤศจิกายน 2564 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 156,676 ตัน ลดลงประมาณ 33.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 233,829 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 21,864 ตัน ลดลงประมาณ 41.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,090 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 134,812 ตัน ลดลงประมาณ 31.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 196,739 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 41,820 ตัน ลดลงประมาณ 15.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 49,330 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,630 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-2 พฤศจิกายน 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ฝรั่งเศส 30,659 ตัน เนเธอร์แลนด์ 26,630 ตัน อิตาลี 23,893 ตัน โปแลนด์ 15,075 ตัน สเปน 13,339 ตัน โปรตุเกส 11,283 ตัน เบลเยียม 10,317 ตัน เยอรมนี 10,035 ตัน สวีเดน 4,869 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,880 ตัน เดนมาร์ค 1,559 ตัน ไอร์แลนด์ 904 ตัน ฟินแลนด์ 769 ตัน ไชปรัส 750 ตัน ลิทัวเนีย 677 ตัน กรีซ 641 ตัน ฮังการี 649 ตัน สโลวาเกีย 456 ตัน ออสเตรีย 572 ตัน มอลต้า 425 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-2 พฤศจิกายน 2564 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 12,856 ตัน ลดลง 64.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,718 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 9,003 ตัน ลดลงประมาณ 67.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,075 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 3,853 ตัน ลดลงประมาณ 49.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,643 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สหภาพยุโรปไม่มีการส่งออกข้าว โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-2 พฤศจิกายน 2564 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 4,601 ตัน สเปน 2,759 ตัน โปรตุเกส 3,172 ตัน เนเธอร์แลนด์ 661 ตัน เบลเยียม 609 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 360 ตัน บัลแกเรีย 275 ตัน กรีซ 107 ตัน ฝรั่งเศส 91 ตัน โรมาเนีย 96 ตัน เยอรมนี 38 ตัน เดนมาร์ค 19 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-25 ตุลาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 24,789 ตัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 9,537 ตัน เพิ่มขึ้น 720.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 9,681 ตัน เพิ่มขึ้น 33.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 4,206 ตัน เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัย 5,904 ตัน เพิ่มขึ้น 113.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 16,322 ตัน ลดลง 11.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 10,821 ตัน ลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 11,852 ตัน เพิ่มขึ้น 52.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 9,970 ตัน ลดลง

35.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 6,987 ตัน ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากบราซิลจำนวน 5,429 ตัน เพิ่มขึ้น 50,358.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 4,950 ตัน ลดลง 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 2,001 ตัน เพิ่มขึ้น 301.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 2,022 ตัน เพิ่มขึ้น 271.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 1,918 ตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-18 ตุลาคม 2564 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น บัลแกเรีย 9,542 ตัน โปรตุเกส 9,406 ตัน อิตาลี 9,612 ตัน เนเธอร์แลนด์ 9,920 ตัน เบลเยียม 8,202 ตัน ฝรั่งเศส 4,211 ตัน โปแลนด์ 4,165 ตัน สเปน 4,926 ตัน เยอรมนี 347 ตัน เดนมาร์ก 313 ตัน ลิทัวเนีย 140 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 15,656 ตัน ฝรั่งเศส 12,188 ตัน เยอรมนี 8,259 ตัน อิตาลี 7,014 ตัน เบลเยียม 4,940 ตัน สเปน 4,018 ตัน สวีเดน 3,718 ตัน โปแลนด์ 3,684 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,918 ตัน โปรตุเกส 1,573 ตัน ลิทัวเนีย 1,119 ตัน กรีซ (EL) 960 ตัน เดนมาร์ก 611 ตัน ออสเตรีย 811 ตัน โรมาเนีย 628 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 9,783 ตัน เนเธอร์แลนด์ 3,603 ตัน สเปน 3,748 ตัน อิตาลี 2,228 ตัน โปแลนด์ 1,702 ตัน เยอรมนี 581 ตัน ลิทัวเนีย 470 ตัน ฝรั่งเศส 413 ตัน โปรตุเกส 358 ตัน สโลวีเนีย 102 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 147 ตัน สาธารณรัฐเชค 110 ตัน บัลแกเรีย 72 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-25 ตุลาคม 2564 เช่น อิตาลี 21,034 ตัน สเปน 9,593 ตัน เบลเยียม 2,949 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,882 ตัน โปรตุเกส 1,390 ตัน สาธารณรัฐเชค 537 ตัน บัลแกเรีย 502 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น อิตาลี 605 ตัน โปรตุเกส 105 ตัน กรีซ (EL) 99 ตัน สเปน 79 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,183,042 ตัน ลดลงประมาณ 26.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,619,684 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 200,734 ตัน ลดลงประมาณ 37.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 322,857 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 982,308 ตัน ลดลงประมาณ 24.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,296,826 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 367,818 ตัน ลดลงประมาณ 29.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 518,475 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 202,301 ตัน ฝรั่งเศส 180,577 ตัน อิตาลี 116,266 ตัน สเปน 123,903 ตัน โปแลนด์ 83,699 ตัน เยอรมนี 79,380 ตัน เบลเยียม 78,954 ตัน โปรตุเกส 69,875 ตัน สาธารณรัฐเชค 31,773 ตัน สวีเดน 29,716 ตัน บัลแกเรีย 33,805 ตัน ลิทัวเนีย 13,889 ตัน เดนมาร์ก 8,209 ตัน ฮังการี 8,149 ตัน สโลวาเกีย 7,830 ตัน โรมาเนีย 7,531 ตัน ออสเตรีย 6,429 ตัน กรีซ 5,749 ตัน ไอร์แลนด์ 4,868 ตัน ไชปรัส 3,649 ตัน ฟินแลนด์

2,949 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 80,355 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

การส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 326,529 ตัน เพิ่มขึ้น 50.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 217,360 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 231,938 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 172,157 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 94,591 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 109.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,202 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 156,369 ตัน สเปน 51,494 ตัน โปรตุเกส 35,169 ตัน กรีซ 20,887 ตัน เบลเยียม 20,980 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,891 ตัน บัลแกเรีย 6,304 ตัน ฝรั่งเศส 4,820 ตัน โรมานี 3,531 ตัน เยอรมนี 2,874 ตัน โปแลนด์ 2,120 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 1,041 ตัน เดนมาร์ก 527 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการส่งออกจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 224 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

ที่มา *Oryza.com*

### อูรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration)) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2021 อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 46,349 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,526 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกันยายน 2021 แต่ลดลงประมาณ 51.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 95,451 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนตุลาคม 2021 ประกอบด้วยข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi/fully milled rice) จำนวน 29,892 ตัน ข้าวกล้อง (husked brown rice) จำนวน 15,111 ตัน ข้าวหัก (broken rice) จำนวน 756 ตัน และข้าวเปลือก (husked rice (paddy)) จำนวน 590 ตัน

ในช่วง 10 เดือนของปี (มกราคม-ตุลาคม 2021) อูรุกวัยส่งออกข้าวได้ 602,070 ตัน ลดลงประมาณ 33.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 904,410 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi/fully milled rice) จำนวน 356,282 ตัน ข้าวกล้อง (husked brown rice) จำนวน 112,089 ตัน ข้าวหัก (broken rice) จำนวน 59,883 ตัน และข้าวเปลือก (husked rice (paddy)) จำนวน 73,815 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 1.01 ตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 121% เมื่อเทียบกับจำนวน 456,781 ตัน ในปี 2019

ที่มา *Oryza.com*